

Số: /BC-UBND

Hợp Thịnh, ngày tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” xã Hợp Thịnh 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số: 1901/BCĐ ngày 11/06/2024 của BCĐ chính quyền thân thiện huyện Hiệp Hòa về báo cáo kết quả xây dựng “Chính quyền thân thiện” 6 tháng đầu năm 2024.

UBND xã Hợp Thịnh báo cáo kết quả xây dựng “Chính quyền thân thiện” 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Hợp Thịnh là xã trung du nằm phía Tây huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang, hiện nay xã Hợp Thịnh có hai cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp EPARK và cụm công nghiệp Hà Thịnh. Hợp Thịnh có vị trí địa lý thuận lợi có các tuyến giao thông quan trọng chạy qua, nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 296, là trục giao thông chính gắn kết Hợp Thịnh với thị trấn Thắng và huyện Sóc Sơn Hà Nội, Thành phố Phủ Yên, tỉnh Thái Nguyên, có dòng sông Cầu chảy qua, giao thông đường bộ được thông suốt bởi cây Cầu Vát. Đó là động lực để phát triển kinh tế, giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa với thị trường bên ngoài.

Xã có diện tích tự nhiên 940,29 ha, trong đó đất nông nghiệp 612,7 ha, đất phi nông nghiệp: 317,33 ha, đất chưa sử dụng: 10,26 ha. Dân số 12843 nhân khẩu với 2656 hộ gia đình, được phân định theo địa giới hành chính gồm 6 thôn (04 thôn loại I và 02 thôn loại II). Đảng bộ xã có 371 đảng viên hiện đang sinh hoạt ở 12 chi bộ trong đó có 6 chi bộ nông nghiệp, 4 chi bộ nhà trường; 01 chi bộ Công an và 01 chi bộ Quân sự.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của huyện Hiệp Hòa, xã Hợp Thịnh đã có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, từng bước được nâng cao. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế được tập trung chỉ đạo có hiệu quả, trong những năm gần đây các ngành nghề thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp của địa phương phát triển mạnh, các công trình phục vụ mục đích về kinh tế, văn hoá - xã hội được đầu tư, nâng cấp đồng bộ... Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, đồng thời, đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tạo điều kiện để các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Công tác dân vận luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện có hiệu quả.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng ủy xã Hợp Thịnh đã ban hành Quyết định số 116-QĐ/ĐU ngày 11/04/2024 của Đảng ủy xã Hợp Thịnh về việc kiên toàn BCD xây dựng “Chính quyền thân thiện” xã Hợp Thịnh. Ban chỉ đạo chính quyền thân thiện xã Hợp Thịnh đã xây dựng kế hoạch số: 70-KH/BCĐ ngày 13/03/2024 về việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” xã Hợp Thịnh; Thông báo số 85-TB/BCĐ về việc thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo xây dựng “Chính quyền thân thiện” xã Hợp Thịnh.

Sau khi có Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí và thang điểm “chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. BCD chính quyền thân thiện xã Hợp Thịnh đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCD phụ trách các tiêu chí.

1.2. Công tác tuyên truyền, quán triệt

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị, trên hệ thống truyền thanh xã, thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến Cán bộ Công Chức Viên chức các văn bản có liên quan đến quy chế dân chủ, mục đích, ý nghĩa thực hiện phương châm Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tác phong làm việc của đội ngũ Cán bộ Công Chức Viên chức. Trọng tâm là Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 33/2021/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Các văn bản của Tỉnh ủy, BDV Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác xây dựng chính quyền thân thiện.

Những khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về quyết tâm xây dựng “chính quyền thân thiện”, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cơ sở thân thiện, vì nhân dân phục vụ, "Nụ cười công sở", “Chuyên nghiệp hơn - Thân thiện hơn - Hiệu quả hơn”; "4 xin", "4 luôn" và "5 không" ... treo dán ở nhiều nơi. Người dân đến làm việc cảm nhận được môi trường công sở thân thiện gần gũi, không có sự ngăn cách giữa cán bộ, công chức với nhân dân.

1.3. Công tác đầu tư, bố trí kinh phí xây dựng chính quyền thân thiện

Đã bố trí 10.000.000 đồng cho đầu tư nâng cấp các bảng biểu nhà làm việc bộ phận một cửa và tiếp công dân.

1.4. Kết quả phân công nhiệm vụ các tổ chức trong hệ thống chính trị trong việc xây dựng chính quyền thân thiện

a) Đối với cấp ủy

Việc thực hiện mô hình được Đảng ủy xã xác định phải thực sự nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đã thống nhất ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng mô hình, ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai xây dựng mô hình do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND làm phó ban thường trực; thành lập tổ giúp việc BCD, tổ trợ giúp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

b) Đối với HĐND

HĐND xã xây dựng Kế hoạch giám sát chuyên đề công tác cải cách TTHC gắn với việc thực hiện các nội dung của mô hình, giúp cho mỗi cán bộ, công chức và nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Mô hình đã bước đầu đạt được những kết quả khả quan, tạo dấu ấn bằng sự ghi nhận, hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác.

c) Đối với UBND

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, UBND xã đã khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện mô hình; xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ xã, xác định rõ trách nhiệm các bên trong việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, khảo sát, lấy ý kiến hội viên, đoàn viên, thực hiện giám sát. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức ký cam kết thực hiện và làm theo các nội dung mô hình đối với 100% cán bộ, công chức; xây dựng và niêm yết đầy đủ các nội quy, quy định, các mẫu biểu, thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí theo quy định; xây dựng các mẫu thư (thư xin lỗi, thư cảm ơn, thư chúc mừng, thư chia buồn) và các phiếu khảo sát (đánh giá mức độ hài lòng của người dân trước và sau khi thực hiện mô hình, phiếu lấy ý kiến của người dân, tổ chức để đánh giá, nhận xét đối với cán bộ, công chức khi giao tiếp, làm việc tại trụ sở).

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; hằng năm cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ thông tin, văn hóa ứng xử, giao tiếp trong công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”, thường xuyên tiếp xúc với tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, khắc phục bệnh hành chính, quan liêu, xa dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã “gần dân, trọng dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm”.

Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc cho từng cán bộ, công chức, người lao động bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

d) Đối với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác cải cách TTHC gắn với việc thực hiện các nội dung của mô hình, giúp cho mỗi cán bộ, công chức và nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Mô hình đã bước đầu đạt được những kết quả khả quan, tạo dấu ấn bằng sự ghi nhận, hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác.

2. Kết quả hoạt động của BCD xây dựng chính quyền thân thiện

2.1 Tổ chức bộ máy

Căn cứ Kế hoạch số: 72-KH/HU ngày 28/7/2022 của Ban chỉ đạo mô hình Đảng ủy xã Hợp Thịnh đã ban hành Quyết định số 116-QĐ/ĐU ngày 11/04/2024 của Đảng ủy xã Hợp Thịnh về việc kiên toàn BCD xây dựng “Chính quyền thân thiện” xã Hợp Thịnh. Ban chỉ đạo chính quyền thân thiện xã Hợp Thịnh đã xây dựng kế hoạch số: 70-KH/BCĐ ngày 13/03/2024 về việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” xã Hợp Thịnh; Thông báo số 85-TB/BCĐ về việc thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo xây dựng “Chính quyền thân thiện” xã Hợp Thịnh.

Sau khi có Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí và thang điểm “chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. BCD chính quyền thân thiện xã Hợp Thịnh đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCD phụ trách các tiêu chí.

2.2. Kết quả hoạt động

- Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BCD

Sau khi được phân công phụ trách các tiêu chí trong xây dựng mô hình chính quyền thân thiện các đồng chí trong BCD đã theo sát các yêu cầu của tiêu chí để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ có kèm theo các minh chứng phục vụ đánh giá chấm điểm cuối năm.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

UBND xã còn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện, hành vi thiếu thân thiện khi tiếp xúc với người dân, tổ chức; có biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức thường xuyên bị nhắc nhở, bị người dân, tổ chức đánh giá thấp qua phiếu khảo sát.

Hàng tháng, UBND xã đều kiểm điểm tiến độ thực hiện các tiêu chí lồng ghép với kỳ giao ban tháng của UBND xã.

- Kết quả đăng ký đạt chuẩn chính quyền thân thiện năm 2024

Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí và thang điểm “chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “chính quyền thân thiện” năm 2023. Theo đó, UBND xã Hợp Thịnh được công nhận đạt chuẩn chính quyền thân thiện 2 sao

UBND xã Hợp Thịnh đã tiếp tục chỉ đạo công chức phụ trách và các công chức chuyên môn tập trung rà soát các tiêu chí đã thực hiện được và các tiêu chí chưa thực hiện được. Cụ thể như sau: Tổng số 7 tiêu chí trong đó có 52 chỉ tiêu thành phần. UBND xã Hợp Thịnh đã đạt 4/5 tiêu chí (40/42 chỉ tiêu thành phần). Còn chỉ tiêu 8, 21 tiêu chí 01 phần đầu năm 2024 sẽ hoàn thành

Trên cơ sở kết quả rà soát UBND xã đăng ký công nhận đơn vị đạt chuẩn chính quyền thân thiện 4 sao năm 2024 đối với UBND xã Hợp Thịnh

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN

1. Kết quả thực hiện các tiêu chí

2.1. Các tiêu chí thành phần của Tiêu chí 1: Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tiêu chí thành phần số 1, 2: Có ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan cấp xã và quy chế dân chủ đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp hằng năm; đăng công khai trên cổng thông tin quy chế dân chủ tỉnh: Rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cấp xã; ban hành và niêm yết thường xuyên Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn tại phên một cửa và nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố; ban hành và niêm yết thường xuyên Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt

động của UBND cấp xã về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại phòng họp cơ quan, trụ sở UBND cấp xã:

Ban chỉ đạo QCDC xã Hợp Thịnh đã xây dựng kế hoạch số: 115-KH/BCĐ ngày 11/04/2024 về việc kiện toàn BCĐ QCDC xã Hợp Thịnh.

UBND xã Ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 20/03/2024 về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh. Tiến hành niêm yết công khai theo Thông báo số số 68/TB-UBND ngày 20/03/2024 về việc niêm yết công khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Hợp Thịnh và nhà văn hóa các thôn. Bản điện tử được công khai Trang thôn tin điện tử xã; Cổng thôn tin QCDC của tỉnh. Hệ thống Zalo nhóm, Zalo “Một cửa điện tử xã Hợp Thịnh”; “UBND xã Hợp Thịnh”. Link công khai: <https://qcdc.vnptlab.com/admin/ketqua-thuchien-congkhai-new?checkTH=1>

UBND xã Ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 20/03/2024 về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh. Tiến hành niêm yết công khai theo Thông báo số số 69/TB-UBND ngày 20/03/2024 về việc niêm yết công khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Hợp Thịnh và nhà văn hóa các thôn. Bản điện tử được công khai Trang thôn tin điện tử xã; Cổng thôn tin QCDC của tỉnh. Hệ thống Zalo nhóm, Zalo “Một cửa điện tử xã Hợp Thịnh”; “UBND xã Hợp Thịnh”. Link công khai: <https://qcdc.vnptlab.com/admin/ketqua-thuchien-congkhai-new?checkTH=1>

- Tiêu chí thành phần số 3: Có xây dựng kế hoạch công khai các nội dung công khai theo quy định tại Điều 11 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện công khai hoặc sổ ghi chép việc công khai, ý kiến tham gia góp ý.

UBND xã Ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2024 về việc Thực hiện các nội dung công khai thông tin năm 2024 trên địa bàn xã Hợp Thịnh. Tiến hành niêm yết công khai theo Thông báo số số 05/TB-UBND ngày 03/01/2024 về việc niêm yết công khai các nội dung công khai thông tin năm 2024 trên địa bàn xã Hợp Thịnh tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Hợp Thịnh và nhà văn hóa các thôn. Bản điện tử được công khai Trang thôn tin điện tử xã; Cổng thôn tin QCDC của tỉnh. Hệ thống Zalo nhóm, Zalo “Một cửa điện tử xã Hợp Thịnh”; “UBND xã Hợp Thịnh”. Link công khai: <https://qcdc.vnptlab.com/admin/ketqua-thuchien-congkhai-new?checkTH=1>.

- Tiêu chí thành phần số 4, 5, 6: Có xây dựng kế hoạch và báo cáo hoặc sổ ghi chép kết quả thực hiện các nội dung nhân dân bàn, quyết định; các nội dung tham gia ý kiến; các nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

UBND xã Ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 25/03/2024 về việc Thực hiện việc dân chủ đối với những nội dung công khai để nhân dân bàn và

quyết định năm 2024; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 25/03/2024 về việc Tổ chức công khai thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định trên địa bàn xã Hợp Thịnh năm 2024; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 25/03/2024 về việc Thực hiện công khai những nội dung nhân kiểm tra, giám sát năm 2024. Tính đến thời điểm tháng 6/2024 chưa thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

- **Tiêu chí thành phần số 7,8: Có xây dựng, kiện toàn (trong trường hợp thay đổi, bổ sung thành viên), quy chế hoạt động và kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng hằng năm (quyết định, quy chế, cáo cáo kết quả hoạt động).**

2.2. Các tiêu chí thành phần của Tiêu chí 2: Tuyên truyền về “Chính quyền thân thiện”

- **Tiêu chí thành phần số 9, 10: Yêu cầu treo khẩu hiệu “4 xin, 4 luôn, 5 không”, bảng khẩu hiệu, pano tuyên truyền về quyết tâm xây dựng “chính quyền thân thiện” ở 02 vị trí theo bộ tiêu chí.**

Qua rà soát thiếu 01 khẩu hiệu “4 xin, 4 luôn, 5 không” treo bên ngoài bộ phận một cửa xã Hợp Thịnh. Công chức phụ trách đã tiến hành đặt bổ sung.

- **Tiêu chí thành phần số 11, 12: Tổ chức triển khai quán triệt về xây dựng chính quyền thân thiện đối với cán bộ, công chức xã; đảng viên, cán bộ và nhân dân tại các thôn, tổ dân phố.**

Ngày 13/5/2024 đã tham mưu BCD chính quyền thân thiện xã Tiến độ xây dựng Chính quyền thân thiện theo Bộ tiêu chí đánh giá của UBND tỉnh.

2.3. Các tiêu chí thành phần của Tiêu chí 3: Thực hiện cải cách hành chính

- **Tiêu chí thành phần số 13: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có niêm yết công khai các thủ tục hành chính; nội dung, thời gian, quy trình giải quyết, mức thu phí, lệ phí của từng thủ tục hành chính; đăng công khai trên cổng thông tin quy chế dân chủ tỉnh. Trường hợp chỉ niêm yết tại bộ phận một cửa hoặc đăng công khai trên cổng thông tin quy chế dân chủ tỉnh thì được ½ số điểm (có minh chứng hình ảnh niêm yết và mục công khai trên cổng thông tin)**

Tiến hành niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã thuộc 11 lĩnh vực. tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Hợp Thịnh và nhà văn hóa các thôn. Bản điện tử được công khai Trang thôn tin điện tử xã; Cổng thôn tin QCDC của tỉnh. Hệ thống Zalo nhóm, Zalo “Một cửa điện tử xã Hợp Thịnh”; “UBND xã Hợp Thịnh”. Link công khai: <https://qcdc.vnptlab.com/admin/ketqua-thuchien-congkhai-new?checkTH=1>.

- **Tiêu chí thành phần số 14: Có kết quả rà soát thủ tục hành chính hằng năm, trường hợp cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thì có niêm yết công khai những thủ tục hành chính được cắt giảm**

Thực hiện Công văn số 216/UBND ngày 19/01/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa về đăng ký Danh mục thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh đăng ký Danh mục thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2024 theo công văn số 38/UBND ngày 24/01/2024.

- **Tiêu chí thành phần số 15, 16, 17, 18, 19 có hình ảnh minh chứng việc có bố trí, trang bị cơ sở vật chất tại bộ phận nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã.**

Qua rà soát thiếu 01 máy Scan phục vụ công dân. Công chức phụ trách đã đăng ký đề nghị huyện hỗ trợ.

- *Tiêu chí thành phần số 21 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có quạt điện, điều hòa.*

Đầy Đủ.

- *Tiêu chí thành phần số 22 Bố trí nhân lực là đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể xã phối hợp với công chức trực tại bộ phận nhận và trả kết quả đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong các đợt khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân và khi thực hiện các mô hình trả kết quả nhanh.*

Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 29/03/2024 về việc Thành lập tổ khảo sát, lấy ý kiến của cán bộ, công chức về việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan cấp xã; Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03/05/2024 thành lập tổ khảo sát, lấy ý kiến của người dân về kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 thành lập tổ khảo sát, lấy ý kiến của người dân đối với Chủ tịch UBND xã. Tính đến thời điểm hiện tại số lượng phiếu lấy và nhập phần mềm đạt yêu cầu giao.

- *Tiêu chí thành phần số 23*

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 1043 hồ sơ

+ Số hồ sơ mới tiếp nhận: 1043

+ Tiếp nhận trực tuyến: 1043 (đạt 100%)

+ Tiếp nhận trực tiếp: 0

+ Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 0

* Kết quả giải quyết TTHC:

- Số hồ sơ đã giải quyết: 1043 hồ sơ, trong đó:

+ Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 1043 hồ sơ;

+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ

- Số hồ sơ đang giải quyết: 0 hồ sơ

+ Số hồ sơ quá hạn: 0 hồ sơ

2.4. Các tiêu chí thành phần của Tiêu chí 4: Thực hiện chuyển đổi số

- *Tiêu chí thành phần số 24. Trường hợp có lắp đặt, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thanh tại các thôn, tổ dân phố; 100% thôn, tổ dân phố sử dụng ứng dụng di động quy chế dân chủ để công khai thông tin đến nhân dân theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.*

Hợp Thịnh có 6 thôn có tổng 16 cụm loa có 28 loa nén phục vụ công tác tuyên truyền đến 100% người dân trong thôn có hệ thống loa hoạt động thường xuyên. Có 6/6 thôn = 100% số thôn trong xã có hộ gia đình có đầu thu xem được 01 trong số các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet.

Hiện chưa có văn bản triển khai ứng dụng di động quy chế dân chủ để công khai thông tin đến nhân dân theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

- *Tiêu chí thành phần số 26 “Trang bị máy phô tô phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong các trường hợp cần thiết khi đến giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa”.*

Qua rà soát thiếu phô tô phục vụ công dân. Công chức phụ trách đã đăng ký

đề nghị huyện hỗ trợ.

- *Tiêu chí thành phần số 27 “Lắp đặt, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết bị điện tử để người dân, tổ chức và doanh nghiệp đánh giá trực tiếp công tác tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính; hàng quý đăng kết quả tổng hợp ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên cổng thông tin quy chế dân chủ tỉnh”*

- Tại bộ phận một cửa xã đã lắp đặt thiết bị đánh giá sự hài lòng của người dân. UBND xã đã thực hiện niêm yết công khai kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân theo Thông báo số 59/TB-UBND ngày 03/04/2024 Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hợp Thịnh quý I tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Hợp Thịnh và nhà văn hóa các thôn. Bản điện tử được công khai Trang thôn tin điện tử xã; Cổng thôn tin QCDC của tỉnh. Hệ thống Zalo nhóm, Zalo “Một cửa điện tử xã Hợp Thịnh”; “UBND xã Hợp Thịnh”. Link công khai: <https://qcdc.vnptlab.com/admin/ketqua-thuchien-congkhai-new?checkTH=1>

- *Tiêu chí thành phần số 28 “Có hòm thư điện tử, địa chỉ zalo hoặc facebook để tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân, tổ chức và doanh nghiệp”.*

Đã có hòm thư điện tử trên trang thông tin điện tử.

- *Tiêu chí thành phần số 29, lắp đặt camera theo dõi, giám sát tại bộ phận nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.*

Đã xong.

2.5. Các tiêu chí thành phần của Tiêu chí 5: Thực hiện văn minh, văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

- *Các tiêu chí thành phần số 30, 32, 33, 35, 36, 37 có hình ảnh để minh chứng việc bố trí cơ sở vật chất; các hoạt động để thực hiện các tiêu chí.*

Đã xong.

- *Tiêu chí thành phần số 31 gửi thư cảm ơn người dân, tổ chức và doanh nghiệp nếu có đóng góp xây dựng chính quyền và gửi thư xin lỗi về những khuyết điểm, tồn tại của chính quyền, những hoạt động của chính quyền (nếu có) làm ảnh hưởng đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp (có hình ảnh minh chứng theo mẫu quy định tại Kế hoạch 152-KH/BCSDUBND-BDVTU).*

Đã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn, khai sinh cho công dân. Có hình ảnh kèm theo.

- *Tiêu chí thành phần số 34 có niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã; đăng tải trên mục công khai trang quy chế dân chủ tỉnh “Quy tắc ứng xử của người làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND”.*

UBND xã đã thực hiện niêm yết công khai kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân theo Thông báo số 6/TB-UBND ngày 03/01/2024 Về việc niêm yết công khai Quy tắc ứng xử của người làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp theo Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Hợp Thịnh và nhà văn hóa các thôn. Bản điện tử được công khai Trang thôn tin điện tử xã; Cổng thôn tin QCDC của tỉnh. Hệ thống Zalo nhóm, Zalo “Một cửa điện tử xã Hợp Thịnh”; “UBND xã Hợp Thịnh”. Link

công khai: <https://qcdc.vnptlab.com/admin/ketqua-thuchien-congkhai-new?checkTH=1>.

- *Tiêu chí thành phần số 35,36:*

100% cán bộ, công chức xã Hợp Thịnh có thẻ công chức và đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ công vụ (Có ảnh chụp CB, CC xã đeo thẻ kèm theo). UBND xã đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 ban hành quy chế văn hóa công sở xã Hợp Thịnh, nhiệm kỳ 2021-2026 (có QĐ 271 kèm theo). Đã xây dựng 03 nhà để xe gồm: 01 nhà để xe cho cán bộ, công chức xã làm việc tòa nhà 03 tầng; 01 nhà để xe cho lực lượng công an, quân sự xã và 01 nhà để xe cho cán bộ, công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Đã ký hợp đồng với bà Trần Thị Hoa nhân viên tạp vụ xã thường xuyên tổng vệ sinh môi trường đảm bảo xanh, sạch đẹp tại trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Hợp Thịnh

- *Tiêu chí thành phần số 38 Hằng năm không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.*

Tính đến hết ngày 13/6/2024, trên địa bàn xã không có cán bộ, công chức bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- *Tiêu chí thành phần số 39 Hằng năm không có cán bộ, công chức vi phạm nội quy, quy chế làm việc (uống rượu, bia trong giờ hành chính, không có mặt tại trụ sở làm việc trong giờ làm việc không có lý do)*

UBND xã Hợp Thịnh đã ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 30/8/2021, ban hành quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 (có QĐ 354 kèm theo); Qua theo dõi, tính đến hết ngày 13/6/2024, trên địa bàn xã không có cán bộ, công chức vi phạm nội quy, quy chế làm việc như: Uống rượu bia trong giờ hành chính, vắng mặt không có lý do hoặc lý do không chính đáng.

2.6. Các tiêu chí thành phần của Tiêu chí 6: Hoạt động của HĐND; tổ chức tiếp xúc, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND; phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

- *Tiêu chí thành phần số 40: Kết quả hoạt động của HĐND theo quy định của pháp luật: Chương trình kỳ họp, giấy mời các cuộc họp, nghị quyết các cuộc họp.*

Kết quả: HĐND xã Hợp Thịnh hoạt động theo Luật tổ chức Chính quyền địa phương. Mỗi năm tổ chức 02 kỳ họp thường kỳ và các kỳ họp bất thường theo quy định.

Trong 6 đầu năm 2024: HĐND đã tổ chức 02 kỳ họp bất thường (kỳ họp chuyên đề), hiện nay Thường trực HĐND xã, các ban HĐND xã đang tập trung xây dựng báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2024 và chương trình giám sát năm 2025 để báo cáo tại kỳ họp thứ 12 dự kiến vào 23/7/2024 (Có 02 hồ sơ kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 kèm theo).

- *Tiêu chí thành phần số 41: Có xây dựng ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân.*

UBND xã đã ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 31/8/2022, Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND xã Hợp Thịnh (Có QĐ 379 kèm theo).

UBND cấp xã có bảng niêm yết nội quy tiếp công dân, thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp xã hằng năm; đăng công khai trên cổng thông tin quy chế dân chủ tỉnh.

Kết quả:

Đã xây dựng lịch tiếp dân định kỳ của chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh năm 2024 gồm:

Thông báo số 219/TB-UBND ngày 25/12/2023 về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh Năm 2024;

Thông báo số 220/TB-UBND ngày 25/12/2023 về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh quý I năm 2024;

Thông báo số 57/TB-UBND ngày 25/3/2024, thông báo lịch tiếp dân định kỳ của chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh quý II năm 2024;

Thông báo số 119/TB-UBND ngày 10/6/2024 về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh quý III năm 2024; (Kèm theo các thông báo). Đã đăng công khai trên trang thông tin điện tử xã Hợp Thịnh.

- *Tiêu chí thành phần số 42: Có niêm yết nội quy tiếp công dân và thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp xã hằng năm làm minh chứng.*

Có Bảng niêm yết nội quy tiếp công dân, niêm yết tại phòng tiếp công dân tầng 2 – tòa nhà một cửa, tiếp công dân xã Hợp Thịnh.

- *Tiêu chí thành phần số 43: Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tuần, trường hợp ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND cấp xã tiếp dân thì không được điểm của tiêu chí .*

Trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND xã và các công chức xã đã tổ chức được 26 buổi tiếp dân định kỳ, đã tiếp được 05 người, với 05 đơn 05 vụ việc. Sau khi tiếp nhận đơn của công dân, UBND xã đều vào sổ và có văn bản giao cho công chức chuyên môn tham mưu giải quyết (Có sổ tiếp dân và hồ sơ đơn kèm theo).

- *Tiêu chí thành phần số 44: Hằng năm Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân .*

Chủ tịch UBND xã xây dựng kế hoạch 09/KH-UBND ngày 12/01/2024 về Tiếp xúc, đối thoại của Chủ tịch UBND xã với nhân dân trên địa bàn xã Hợp Thịnh năm 2024. Đảm bảo đúng thời gian quy định tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Kết quả đến nay đã tổ chức được 01 cuộc đối thoại với 30 hộ dân 2 bên đường ngã 3 Vát; Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, trả lời xem xét giải quyết 12 ý kiến của nhân dân.

- *Tiêu chí thành phần số 45: Trong năm đánh giá giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy trình quy định, không có đơn xử lý quá hạn*

Trong 06 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giao đơn cho công chức chuyên môn giải quyết là: 11 đơn, trong đó có 02 đơn năm trước chuyển sang và 9 đơn tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm. Kết quả, đã giải quyết được 5/11 đơn đạt 45%, còn 6/11 đơn chiếm 55 % đang tập trung giải quyết.

- *Tiêu chí thành phần số 46: Trong năm đánh giá không có khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp kéo dài.*

Trong 06 tháng đầu năm không có vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài nào xảy ra trên địa bàn xã.

- Tiêu chí thành phần số 47: Chính quyền cấp xã và UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp có văn bản phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hằng năm .

Chưa xây dựng.

2.7. Các tiêu chí thành phần của Tiêu chí 7: Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức và người dân

Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 29/03/2024 về việc Thành lập tổ khảo sát, lấy ý kiến của cán bộ, công chức về việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan cấp xã; Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03/05/2024 thành lập tổ khảo sát, lấy ý kiến của người dân về kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 thành lập tổ khảo sát, lấy ý kiến của người dân đối với Chủ tịch UBND xã. Tính đến thời điểm hiện tại số lượng phiếu lấy và nhập phần mềm đạt yêu cầu giao.

3. Đánh giá tiến độ, chất lượng xây dựng đơn vị đạt chuẩn chính quyền thân thiện đối với các xã, phường, thị trấn năm 2024

Trong năm qua, Đảng ủy - HĐND - UBND xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện Hiệp Hòa. Công tác chính quyền, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức luôn được Đảng ủy - HĐND - UBND tập trung cao chỉ đạo triển khai thực hiện, hàng năm đều duy trì và giữ vững trong tốp đầu của huyện về các mặt công tác.

Xã Hợp Thịnh được giao 23 chỉ tiêu biên chế. Hiện nay xã đã sắp xếp 21/23 biên chế phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo (trong đó có 11 cán bộ chuyên trách, 10 công chức). Đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn và trẻ hóa, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

UBND xã phân công 01 đồng chí lãnh đạo UBND có trình độ đại học phụ trách bộ phận một cửa và 05 công chức có trình độ đại học, trung cấp lý luận chính trị, năng lực công tác, đạo đức, kỹ năng giao tiếp thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, cụ thể: 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch; 01 công chức Văn hóa - Xã hội; 01 công chức Địa chính - Xây dựng; 01 công chức Văn phòng - Thống kê.

100% công chức tại bộ phận một cửa xã Hợp Thịnh ký cam kết giải quyết thủ tục hành chính; mặc trang phục, đeo thẻ công chức theo quy định và chấp hành nghiêm túc các quy định về trình tự giải quyết thủ tục hành chính.

Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đặc biệt khẩu hiệu hành động “Chuyên nghiệp hơn - Thân thiện hơn - Hiệu quả hơn”, phương châm “Chưa hết việc, chưa hết giờ”, “Nụ cười công chức” do UBND huyện triển khai đã được UBND xã duy trì thường xuyên và là mục tiêu để mỗi cán bộ, công chức không ngừng phấn đấu, rèn luyện.

IV. MỘT SỐ CÁCH LÀM HAY, SÁNG TẠO

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

5.1. Những kết quả chủ yếu và nguyên nhân

Trong những năm qua, Đảng uỷ, UBND xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Hiệp Hòa. Công tác chính quyền, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức luôn được Đảng uỷ - UBND xã tập trung cao chỉ đạo triển khai thực hiện, hàng năm đều duy trì và giữ vững trong tốp đầu của huyện về các mặt công tác. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính; mỗi cán bộ, công chức không ngừng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các trang thiết bị như máy tính, máy in, máy Scan cho công chức làm việc, phục vụ cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, hệ thống bảng biểu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã được trang bị tương đối đầy đủ.

2. Những khó khăn, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

- *Tiêu chí thành phần số 24:* Chưa có văn bản triển khai ứng dụng di động quy chế dân chủ để công khai thông tin đến nhân dân theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

- *Tiêu chí thành phần số 47:* Chính quyền cấp xã và UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp có văn bản phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hàng năm.

Chưa có kinh phí để trang bị máy Scan, máy phô tô phục vụ công dân

VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Hỗ trợ trang bị cho Hợp Thịnh máy phô tô, máy Scan phục vụ cho công dân để đảm bảo các tiêu chí trong bộ tiêu chí Chính quyền thân thiện.

Trên đây là báo cáo giá kết quả xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện" tại UBND xã Hợp Thịnh./.

Nơi nhận:

- BCĐ "CQTT" huyện (b/c);
- Ban Dân vận Huyện uỷ (b/c);
- TT Đảng uỷ, HĐND tt (b/c);
- BCĐ "CQTT" xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Tuyền

BIỂU TỔNG HỢP
Thành viên Ban chỉ đạo Chính quyền thân thiện

1. Ban chỉ đạo chính quyền thân thiện cấp xã

TT	Đơn vị	Số lượng thành viên Ban chỉ đạo	Trưởng Ban chỉ đạo	
			Bí thư Đảng ủy	Chủ tịch UBND
	Hợp Thịnh	19	Nguyễn Văn Thăng	

4. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chính quyền thân thiện cấp xã

TT	Đơn vị	Số lượng thành viên	Tổ trưởng Tổ giúp việc
	Hợp Thịnh	05	Nguyễn Thị Chinh

BIỂU TỔNG HỢP**Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng chính quyền thân thiện**

II. Cấp xã

TT	Tên xã, phường, thị trấn	Các văn bản của Đảng ủy (số, ngày, tháng, tên văn bản)	Các văn bản của UBND (số, ngày, tháng, tên văn bản)	Các văn bản của BCD chính quyền thân thiện (số, ngày, tháng, tên văn bản)	Ghi chú
1	Hợp Thịnh	Quyết định số 116-QĐ/ĐU ngày 11/04/2024 của Đảng ủy xã Hợp Thịnh về việc kiên toàn BCD xây dựng “Chính quyền thân thiện” xã Hợp Thịnh.	Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/6/2023 về triển khai xây dựng chính quyền thân thiện giai đoạn 2023-2025	Ban chỉ đạo chính quyền thân thiện xã Hợp Thịnh đã xây dựng kế hoạch số: 70-KH/BCĐ ngày 13/03/2024 về việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” xã Hợp Thịnh;	
2				Thông báo số 85-TB/BCĐ về việc thông báo phân công nhiệm vụ thành viên	

TỔNG HỢP
Công tác tập huấn, kiểm tra, giám sát và kết quả đầu tư
kinh phí xây dựng chính quyền thân thiện

1. Công tác tập huấn về xây dựng chính quyền thân thiện

Số lớp tập huấn	Đối tượng tập huấn	Số người tham gia
0	0	0

2. Công tác kiểm tra, giám sát về chính quyền thân thiện

Số cuộc kiểm tra, giám sát	Đơn vị kiểm tra, giám sát	Nội dung kiểm tra, giám sát
0	0	0

3. Kinh phí đầu tư cho chính quyền thân thiện năm 2024

TT	Xã, phường, thị trấn	Kinh phí dự toán năm 2024			Kinh phí đã triển khai đến tháng 6/2024		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã		Ngân sách huyện	Ngân sách xã
	Tổng số	0		10.000.000	0		10.000.000

Đơn vị tính: Triệu đồng

TỔNG HỢP
Đánh giá thực trạng đơn vị đăng ký đạt chuẩn
chính quyền thân thiện năm 2023
(Tính đến thời điểm báo cáo)

TT	Tên xã, phường , thị trấn	Đơn vị cấp xã tự đánh giá			BCĐ cấp huyện đánh giá			Gh i chú
		Số tiêu chí đạt/4 2 tiêu chí	Tổng số điểm/10 0	Đạt/khôn g đạt chuẩn chính quyền thân thiện	Số tiêu chí đạt/4 2 tiêu chí	Tổng số điểm/10 0	Đạt/khôn g đạt chuẩn chính quyền thân thiện	
1	Hợp Thịnh	45/52	90/100	Đạt				
2								

